

Số: 114 /KH-THTBH

Tương Bình Hiệp, ngày 13 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

Đảm bảo An toàn công trình cây xanh, phòng ngừa tai nạn trong trường học

Căn cứ Công văn 656/PGDDĐT ngày 10/5/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình cây xanh, phòng ngừa tai nạn trong các trường học;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường Tiểu học Tương Bình Hiệp xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn công trình cây xanh, phòng ngừa tai nạn trong trường học như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình cây xanh, an toàn trong trường học trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một trước mùa mưa hoặc trong thời tiết thất thường.

CBGV-NV, học sinh phải thực hiện nghiêm túc, các qui định về phòng ngừa tai nạn trong trường học.

Đề phòng những tai nạn đáng tiếc xảy ra xảy ra trong nhà trường. Hạn chế tối đa không để xảy ra bất cứ trường hợp tai nạn nào gây ảnh hưởng sức khỏe học sinh và công tác giảng dạy của nhà trường.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các cây xanh xung quanh khuôn viên nhà trường, không để xảy ra tai nạn trong nhà trường.

Xử lý kịp thời khi có tai nạn xảy ra nhằm tránh hậu quả xấu.

Có sự phân công, tổ chức hợp lý, phối hợp nhịp nhàng khi giải quyết sự cố tai nạn.

Triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn công trình cây xanh, phòng ngừa tai nạn trong trường đến toàn thể CB-GV-CNV và PHHS biết để cùng phối hợp tốt.

II. NỘI DUNG

1. Khảo sát, đánh giá hiện trạng trường lớp

a) Hiện trạng về công trình cây xanh trong khuôn viên, trước cổng trường

Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát lại công trình cây xanh đã được trồng trong khuôn viên, trước sau trường.

Ghi nhận những cây nào còn xanh tốt, bám trụ vững trong đất; cây có rào chắn xung quanh.



Những cây xanh bị khô cành, sập gãy và sập chết để có giải pháp kịp thời tỉa cành, mé nhánh, di dời các cây sập đổ.

Lên dự trù bổ sung lại những cây bị chết.

b) Hiện trạng về công trình tường rào, cổng trường, rào chắn, lan can, hành lang, cầu thang lên xuống và các công trình phụ khác

Khảo sát, kiểm tra về tường rào, cổng trường có bị nứt, hư đoạn nào cần bổ sung sửa chữa.

Các công trình phụ khác như: hồ ga, máy bơm nước, những đường cống thoát nước, sân trường,...

2. Xây dựng kế hoạch đưa rước học sinh vào thời điểm có mưa lớn, có những biện pháp an toàn cho các em

Sắp xếp thời gian đưa rước học sinh theo từng khối lớp và đi theo hai cổng vào những khung giờ khác nhau.

Tuyên truyền, giáo dục các em không chơi những trò chơi nguy hiểm đặc biệt là những ngày mưa bão trong nhóm grup Zalo, trong các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần.

3. Thực hiện trồng cây và chăm sóc cây xanh theo Kế hoạch số 64/KH PGDĐT ngày 08/5/2024 của Phòng Giáo dục Đào tạo về Kế hoạch tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” năm 2024.

4. Tăng cường kiểm tra, dọn dẹp tu sửa lại các công trình phụ như: cống thoát nước, hồ ga, sân trường nếu hư hỏng để phòng tránh tai nạn xảy ra.

5. Nội dung trọng tâm trong thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng nhà trường an toàn

5.1. Phòng ngừa tai nạn giao thông

Thường xuyên tuyên truyền về an toàn giao thông trong việc sinh hoạt chủ nhiệm và sinh hoạt dưới cờ, tổ chức chặt chẽ việc xếp hàng ra về cho học sinh các lớp, hạn chế xảy ra ùn tắc giao thông trước cổng trường khi học sinh ra về.

Phân công bảo vệ trực thường xuyên trước cổng trường nhằm đảm bảo cổng trường “Sạch, đẹp, an toàn”, kết hợp việc thành lập đội trật tự ở học sinh.

Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng việc ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông

5.2. Phòng ngừa té ngã

Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh trong việc đi lại và nô đùa trong giờ chơi, sân trường bằng phẳng, cấm không cho học sinh leo trèo, đùa giỡn khi lên xuống ở cầu thang.

Khu vực nhà vệ sinh sàn nhà sạch sẽ, không trơn trượt.

Hành lang, cầu thang có tay vịn, lan can.

Bàn ghế học sinh chắc chắn, an toàn.

Dụng cụ thể dục thể thao đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

5.3. Phòng ngừa bạo lực trong trường học

Giáo dục và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội qui học sinh nhằm đảm bảo hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh đánh nhau, không để xảy ra việc học sinh mang đến trường những vật sắc nhọn nguy hiểm.

Ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp xúc phạm đến tinh thần và thân thể các bạn học.

5.4. Phòng ngừa bỏng, nhiễm độc và các chất gây nghiện

Thực hiện tốt việc tuyên truyền giáo dục về sự nguy hiểm của các chất gây nghiện, hiểu được tác hại khi bị bỏng, từ đó giúp các em biết cách phòng tránh an toàn.

Kiên quyết không để các em bị kẻ xấu dụ dỗ làm cho gây nghiện.

5.5. Phòng ngừa đuối nước

Cổng thoát nước, hầm chứa nước phải có nắp đậy cẩn thận chắc chắn để tránh nguy hiểm cho học sinh.

Giáo dục và nhắc nhở các em không tụ tập hoặc chơi đùa những nơi gần ao hồ.

Tiếp tục tổ chức lớp học bơi cho học sinh từ khối 3 đến khối 5.

5.6. Phòng ngừa điện giật

Thường xuyên kiểm tra và kịp thời thay thế những thiết bị điện không an toàn nhằm tránh tai nạn về điện.

Bảng điện ở lớp học được bố trí ở độ cao thích hợp nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng

5.8. Thực hiện tốt các biện pháp sơ cấp cứu

Tủ thuốc sơ cấp cứu có đầy đủ các loại thuốc phục vụ thông dụng nhằm đáp ứng các trường hợp cần thiết trong sơ cứu ban đầu.

Cán bộ y tế học đường có đủ các phương tiện và kiến thức cơ bản trong xử lý các tình huống cần thiết khi sơ cứu.

Đẩy mạnh việc tổ chức và hoạt động của Chi Hội chữ thập đỏ qua việc tổ chức và huấn luyện năm kỹ thuật cấp cứu để kịp thời hỗ trợ và phục vụ khi cần thiết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban giám hiệu

Lên kế hoạch, phân công cụ thể công việc cho từng thành viên đảm bảo an toàn công trình cây xanh, phòng ngừa tai nạn trong trường học.

Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống TNTT trong trường học và ở gia đình.

Tuyên truyền trên loa phát thanh của trường, tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và trong trong buổi sinh hoạt chủ nhiệm lớp.

Kết hợp với PHHS ký cam kết với nhà trường về đảm bảo giữ trật tự ATGT trước cổng trường, cam kết bảo vệ CSVN của nhà trường và phòng chống TNTT trong sinh, học tập và vui chơi tại trường.

Hàng tháng họp HĐSP đưa nội dung chương trình vào sinh hoạt thường xuyên trong giáo viên.

Kiểm tra thường xuyên tất cả các phương tiện phục vụ cho nhu cầu hoạt động dạy và học các hệ thống điện, sân chơi bãi tập nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.

2. Đối với giáo viên, nhân viên

Thông qua toàn bộ kế hoạch nội dung chương trình phòng chống tai nạn và xây dựng nhà trường an toàn trong hội đồng sư phạm.

Kết hợp với địa phương, CMHS, cơ quan chức năng tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thông qua các tiết học trên lớp GV lồng ghép vào để tuyên truyền ý thức phòng chống tai nạn thương tích trong GV và HS.

Các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền giáo dục các em có kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho bản thân cũng như các bạn khác.

Hàng tháng họp HĐSP đưa nội dung chương trình vào sinh hoạt thường xuyên trong giáo viên.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên trong ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện kết quả trong tháng và phản ánh kịp thời những đề xuất cần thiết có liên quan trong quá trình thực hiện.

Phối hợp đồng bộ cùng các ban ngành và tổ chức đoàn thể trong thực hiện việc tuyên truyền, vận động mọi thành viên trong hội đồng thực hiện tốt việc hoàn thành các yêu cầu.

Giáo dục học sinh trong việc chấp hành tốt nội quy, thực hiện đầy đủ những qui về an toàn giao thông.

Trên đây là kế hoạch đảm bảo an toàn công trình cây xanh, phòng ngừa tai nạn trong trường học năm học 2023-2024 trường tiểu học Tương Bình Hiệp. Kế hoạch này được phổ biến đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên cùng thực hiện.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;
- Website, fanpage
- Lưu: VT.



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thành Trung

